

Đột phá phát triển kinh tế biển

KỶ 3: XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ

Thời gian qua, kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực ven biển tỉnh Thái Bình tiếp tục được tăng cường, đầu tư đồng bộ. Tỉnh đã tập trung huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng và hoàn thành nhiều công trình hạ tầng quan trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.



Hạ tầng giao thông tại khu công nghiệp Liên Hà Thái đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngày 29/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình với quy mô 30.583ha, bao gồm 31 xã, thị trấn khu vực ven biển của 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải; đồng thời, cho phép tỉnh được thực hiện quy hoạch và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế Thái Bình có 5 khu chức năng chính: trung tâm dịch vụ (853ha); các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (8.020ha); khu cảng biển và các khu bến (khoảng 500ha); các khu du lịch và dịch vụ tập trung (3.110ha); các đô thị; các khu dân cư nông thôn và nông nghiệp tập trung. Để Khu kinh tế sớm đi vào hoạt động, Thái Bình đã và đang xây dựng quy hoạch hệ thống giao thông, nhất là các tuyến giao thông kết nối giữa các trục giao thông đường bộ, đường biển và kết nối khu vực ven biển đã được đầu tư, triển khai; tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp ven biển. Trong đó, tỉnh quy hoạch và huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng tuyến đường



Hệ thống điện tại huyện Tiền Hải được đầu tư đồng bộ, cung cấp điện ổn định cho các khu, cụm công nghiệp.

bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình, tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh kết nối Thái Bình với Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh; với tổng nhu cầu vốn đầu tư gần 10.500 tỷ đồng. Ngoài ra, Thái Bình cũng đã có chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình. Tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tuyến đường là 2.516 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là 1.500 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đặc biệt, hiện nay dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình có tổng giá trị khối lượng gần đầu tư đã thực hiện gần 1.250 tỷ đồng, đạt 34,8%; trong đó giá trị xây lắp đã hoàn thành khoảng 1.000 tỷ đồng. Quy hoạch và triển khai xây dựng các tuyến đường

cảng Diêm Điền... Đây là nguồn cung năng lượng tại chỗ mà ít có khu kinh tế nào có được. Ngoài ra, công tác quy hoạch phát triển kinh tế biển còn nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển được thực hiện tốt, cùng với việc điều chỉnh, bổ sung các khu, cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, đô thị ven biển. Với khoảng 52km bờ biển, hàng chục nghìn km² vùng lãnh hải cũng là điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản phát triển. Nhằm đáp ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy sản, ngoài 4 cảng cá, bến cá hiện có, dự án xây dựng cảng cá Thủy Tân (xã An Tân, huyện Thái Thụy) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là cảng cá loại I, đáp ứng 120 lượt chiếc tàu/ngày ra, vào cảng, loại tàu lớn nhất có khả năng cập cảng là 400CV, lượng thủy sản qua cảng đạt 15.000 tấn/năm. Cảng cá Thủy Tân dự kiến triển khai xây dựng từ năm 2021 - 2025, tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng sẽ tạo động lực, nâng cao hiệu quả phát triển khai thác hải sản, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ; giảm tổn thất sau thu hoạch khai thác hải sản; hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển. Hạ tầng đồng bộ góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình đang mở ra cơ hội cho tỉnh bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và hình thành một khu kinh tế hiện đại, hiệu quả bậc nhất. Đặc biệt, thời gian qua Thái Bình đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó đưa Thái Bình có những bước tiến rõ rệt, trở thành một tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

(còn nữa)
MANH THẮNG - LƯU NGÀN

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình nhận cờ thi đua xuất sắc tại Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 457 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội với hình thức trực tiếp và trực tuyến (dự trực tuyến có đại biểu của 4 tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Sóc Trăng). Đoàn Thái Bình có 7 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến cơ sở, sự chủ động, tích cực của tổ chức khuyến học các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, Hội Khuyến học Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đã đề ra. Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ không chỉ ghi đậm dấu ấn thắng lợi của 5 năm vừa qua mà còn là cột mốc đánh dấu quá trình phát triển không ngừng của Hội Khuyến học Việt Nam cả về chất và lượng sau 25 năm thành lập: Tổ chức khuyến học đã phủ khắp các xã, phường, thị trấn, thôn bản và trong nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên phạm vi cả nước với hơn 10.500 hội khuyến học cơ sở, 121.000 ban khuyến học và hơn 21 triệu hội viên. Hoạt động khuyến học, khuyến tài ngày càng sôi động với nhiều hình thức phong phú, nhiều hoạt động đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa và để cao sự học, trọng tình nhân văn, nhất là hình thức khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo đã thành nên nếp hàng năm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong từng gia đình, từng dòng họ và các cơ sở tôn giáo. Nhiều mô hình học tập đồng đội xây dựng và không ngừng nhân rộng ngày càng nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả nhất là các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy mục tiêu xây dựng xã hội học tập.



Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình nhận cờ thi đua xuất sắc tại Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Trong 4 - 5 năm gần đây Việt Nam về mặt kinh tế có chỉ số xếp hạng trung bình nhưng các chỉ số về sự học đều đứng ở thứ hạng cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế, nhất là chỉ số về đổi mới, sáng tạo, hàng năm Việt Nam luôn vượt lên với thứ hạng cao hơn (năm 2021 xếp thứ 44 trên thế giới). Thành quả đó cho thấy toàn Đảng, toàn dân đều chú ý đến sự học và minh chứng cho những đóng góp quan trọng, hiệu quả của Hội Khuyến học. Chỉ đạo các nhiệm vụ của Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng lần thứ tư và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia thì ranh giới giữa được trong nhà trường và giáo dục ngoài nhà trường ngày càng mờ đi, vì thế tới đây phải đẩy mạnh xây dựng nền giáo dục "mở". "Mở" không chỉ đơn giản là việc xây dựng các kho học liệu mở, tạo điều kiện cho mọi người có thể lựa chọn kiến thức cần học theo nhu cầu của mình... mà quan trọng hơn là phải mở ra phương thức giáo dục, đào tạo mới mà Việt Nam cần thực hiện để tiến lên mạnh mẽ, vững chắc. Trước đây giáo dục, đào tạo theo phương thức một thầy, một chương trình và có nhiều học trò nhưng bây giờ hướng tới mỗi người học riêng một chương trình phù hợp với mình, cũng sẽ có những tiết học một học trò có nhiều thầy dạy. Đây

là xu thế rất mới của thế giới. Để Việt Nam có thể tranh thủ và đón đầu xu thế, tận dụng thời cơ để phát triển đất nước thì Việt Nam nhất thiết phải đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Phó Thủ tướng đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nhất là với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và đưa ra thật nhiều mô hình mới, cách làm hay. Hội Khuyến học Việt Nam phải là đầu mối tập hợp các loại hình giáo dục cho người lớn trong thế giới không ngừng phát triển và đẩy biến động hiện nay. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, tới đây phải xây dựng mô hình công dân học tập, đơn vị hành chính học tập. Phải đưa tiêu chí đạt danh hiệu mô hình học tập gắn với danh hiệu thi đua. Các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp phải chú trọng tới hơn 10 nghìn Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, phải đưa học tập cộng đồng vào thực chất, hiệu quả, đây chính là chìa khóa để xây dựng xã hội học tập gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tham

muo cho Chính phủ văn bản chỉ đạo chính quyền các cấp coi trọng đầu tư và phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học phải là đầu mối triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng cho người dân... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI gồm 94 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội đã bầu Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. 36 Ủy viên Ban Chấp hành trong đó có ông Vũ Mạnh Hiên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội. Tại Đại hội, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc, ông Nguyễn Thanh Cẩm, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình được nhận "Bằng vàng vinh danh khuyến học" do có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996 - 2021.

HOÀNG PHƯƠNG
Hội Khuyến học tỉnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này sớm được khắc phục. Qua đó, các cấp, ngành, mỗi người dân đã nâng cao ý thức, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhằm quản lý hiệu quả, đồng bộ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ đạo, điều

hành, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở. Năm 2021, đã thẩm định, trình UBND tỉnh 156 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất với diện tích 333ha; 121 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích 137,38ha. UBND tỉnh đã ký 135 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất với diện tích 318,92ha; 117 hồ sơ cấp giấy chứng nhận, diện tích 131,75ha. Tham mưu trình UBND

tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 8 huyện, thành phố. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với phương án phân bổ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trong quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện thông báo thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Kiến Xương. Tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà. Hướng dẫn UBND huyện, thành phố triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Cùng với đó, Sở tích cực triển khai các nhiệm vụ do đặc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sử dụng kinh phí sự nghiệp năm 2021, tổ

chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện giám sát kiểm tra nghiệm thu. Thẩm định 382 bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định 43 dự toán kinh phí trích lục, trích đo bản đồ địa chính sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Ban hành văn bản thu hồi thêm diện tích đất nông nghiệp còn lại do ảnh hưởng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Một trong những lĩnh vực được ngành đặc biệt quan tâm đó là bảo vệ môi trường. Hàng năm, Sở thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì môi trường hướng

ứng ngày môi trường thế giới; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Hướng dẫn, thẩm định tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã sau sáp nhập; tiêu chí môi trường đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý rác thải sinh hoạt và điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên tổ chức các hội nghị truyền thông bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Triển khai thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường nước các tuyến sông thành phố, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và trả lời kiến nghị của nhân dân, cử tri, báo chí; triển khai thực hiện lấy mẫu các khu vực có khả năng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi giám sát hoạt động nhập khẩu phế liệu, thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn của các doanh nghiệp; theo dõi giám sát hoạt động tiêu

hủy phế liệu, phế phẩm sau hợp đồng gia công của các doanh nghiệp có phương án tiêu hủy; tổ chức kiểm tra hiện trạng hoạt động của các lò đốt rác thải sinh hoạt làm cơ sở tham mưu hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực của ngành để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, môi trường xuống cơ sở, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2013. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

MINH NGUYỆT



Người dân xã An Thái (Quỳnh Phụ) tự nguyện tháo dỡ công trình bàn giao mật bằng thi công tuyến đường.